

**Gold Futures: ถือ Long ลุ้นตัวเลข**

**Long GFM16 ทำกำไรที่ \$1,220-1,225/Oz ตัดขาดทุน \$1,198/Oz**

**แนวโน้มคืนนี้** คาดว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯจะออกมาแยกว่าคาด

ราคาทองคำโลกเคลื่อนไหวในกรอบแคบเพื่อรอการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯงวด พ.ค. 16 คืนนี้ (19.30 น.) ตลาดคาดไว้ที่ 159,000 คน ทรงตัวกับงวด เม.ย. 16 ในมุมมองของเราคาดว่าตัวเลขจะออกมาแยกว่าคาดแล้วหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น จากคาดการณ์การชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับการประชุม 14-15 มิ.ย. 16

ปัจจัยสนับสนุนคาดการณ์ดังกล่าวคือ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 9% M-M มาอยู่ที่ 278,500 คน (แปลว่าการจ้างงานลดลง) ขณะที่ ตัวเลขจ้างงานของ ADP กลับออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นไปได้ที่ตัวเลขของทางการจะออกมาแย่งแทน

ส่วนถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC 2 ท่าน คือ Lael Brainard และ Loretta Mester คาดว่าจะไม่มีน้ำหนักมากนัก เพราะเมื่อคืนเพิ่งมีเฟดสาขาตัดสินออกมาให้ความเห็นในเชิงเปิดทางให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว

เมื่อผนวกกับแรงซื้อผ่าน SPDR Gold Trust ที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงเก็งกำไรที่หวนกลับมา (วานนี้ซื้อเป็นวันที่ 2 อีก 4.46 ตันมาอยู่ที่ 875.20 ตัน) เราจึงแนะนำให้ Trading ผัง Long ทำกำไรที่ \$1,220-1,225/Oz และจุดตัดขาดทุนที่ \$1,198/Oz



**Oil Futures: เล่นในกรอบ**

**Trading BRM16 ในกรอบ \$49.0-51.0/บาร์เรล ตัดขาดทุนเมื่อผิดทาง \$3.0/บาร์เรล**

ราคา Brent แกว่งออกด้านข้างแบบ Sideway up ในกรอบ Parallel Uptrend Channel ที่ \$49.0-51.0/บาร์เรล หลังจากผ่านประชุมโอเปกไปแล้วและราคาน้ำมันดิบยังยืนได้ ทำให้ราคายังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ต่อในแง่ของจิตวิทยาการลงทุน ไม่มี Sell on fact เหมือนที่ตลาดคาดในตอนแรก) แต่ Upside ยังจำกัด จากแรงขายบริเวณแนวต้านที่หนาแน่นแถว \$50.0-51.0/บาร์เรล จึงแนะนำให้เล่นแบบ Trading ในกรอบ \$49.0-51.0/บาร์เรลต่อไปก่อน



**DISCLAIMER:** รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้ชวนให้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำหรือกระทำการหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน